

Số: 800/BC-MTTQ-BTT

An Giang, ngày 31 tháng 8 năm 2023

## **BÁO CÁO**

### **Tình hình tư tưởng, nguyện vọng Nhân dân trong tỉnh tháng 8 năm 2023**

#### **I. Tình hình được đông đảo người dân trong tỉnh quan tâm**

Trong tháng, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp nhận tổng hợp ý kiến của các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện; báo cáo viên, cộng tác viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phản ánh dư luận trong các tầng lớp nhân dân. Qua phản ánh, nổi lên một số vấn đề như sau:

#### **1. Lĩnh vực sản xuất, kinh doanh**

- Tình hình thời tiết (thế giới, trong nước) diễn biến bất thường, ảnh hưởng đến an ninh lương thực; tình hình xuất khẩu lương thực trong nước thuận lợi, giá thu mua lúa cao... người dân phấn khởi. Tuy nhiên, vẫn còn bộ phận người dân rất lo lắng trong khi giá các mặt hàng thiết yếu đều tăng, nay giá gạo lại tăng cao, ảnh hưởng đến đời sống người dân có thu nhập thấp. Một số người dân do tiếp nhận nguồn thông tin thiếu chính xác nên có tâm lý lo lắng đã mua gạo tích trữ, từ đó ảnh hưởng đến việc tăng giá gạo không đúng thực tế. Qua đó, dư luận mong muốn chính quyền và các ngành chức năng cần kiểm soát, quản lý giá gạo tại các cơ sở kinh doanh, đầu mối bán buôn, bán lẻ, ngăn chặn các hành vi đầu cơ, găm hàng, định giá bất hợp lý đối với mặt hàng gạo, không để tăng giá bất thường nhằm ổn định đời sống của người dân, nhất là đối với hộ nghèo, khó khăn về thu nhập.

- Do ảnh hưởng tình hình thời tiết mưa bão, giông lốc,...thoát nước không kịp nên một số diện tích lúa bị ngập, đổ ngã, năng suất thấp. Giá phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, các chi phí sản xuất tiếp tục tăng... là nỗi lo lắng, bất an trong Nhân dân.

#### **2. Lĩnh vực văn hóa-xã hội**

##### **\* Về lĩnh vực văn hóa**

- Việc tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2023).

+ Đối với chính quyền địa phương: Quan tâm chỉ đạo các ngành chuyên môn phối hợp với Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng cao cả của Chủ tịch Tôn Đức Thắng; ý nghĩa, tầm quan trọng của đợt sinh hoạt chính trị chào mừng kỷ niệm 135 năm ngày sinh của Người